

Các cơ sở bán lẻ thực phẩm (RFE) và nhà hàng: Những điều bạn cần biết về Quy tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm

Quy tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm là một quy định của liên bang áp dụng cho những người sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu giữ thực phẩm trong Danh sách Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm. Quy tắc này áp dụng cho các cơ sở bán lẻ thực phẩm (RFE) và nhà hàng, trừ khi áp dụng miễn trừ cụ thể.

Quy tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm có các định nghĩa cụ thể cho các thuật ngữ sau (xem quy tắc cuối cùng để biết các định nghĩa đầy đủ):

“**Cơ sở bán lẻ thực phẩm**” được định nghĩa là một cơ sở có chức năng chính là bán các sản phẩm thực phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng.

“**Nhà hàng**” được định nghĩa là một cơ sở chuẩn bị và bán thực phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng để tiêu thụ ngay lập tức.

“**Cơ sở thực phẩm phi lợi nhuận**” được định nghĩa là một tổ chức từ thiện 501(c)(3) chuẩn bị hoặc phục vụ thực phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc cung cấp thực phẩm hoặc bữa ăn cho mọi người.

Những điều bạn cần biết về miễn trừ Quy tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm

- Quy tắc này không áp dụng cho các RFE và nhà hàng có giá trị tiền tệ trung bình hàng năm của thực phẩm được bán hoặc cung cấp trong khoảng thời gian 3 năm trước đó không quá 250.000 đô la (trên cơ sở liên tục), được điều chỉnh theo lạm phát.
- Các RFE và nhà hàng có giá trị tiền tệ trung bình hàng năm của thực phẩm được bán hoặc cung cấp trong khoảng thời gian 3 năm trước đó không quá 1.000.000 đô la (trên cơ sở liên tục), được điều chỉnh theo lạm phát, được miễn yêu cầu cung cấp cho FDA bằng tính có thể phân loại điện tử. Tuy nhiên, các thực thể đó vẫn phải duy trì hồ sơ theo yêu cầu của quy tắc.
- Quy tắc này không áp dụng cho các RFE và nhà hàng liên quan đến thực phẩm được sản xuất tại trang trại và cả được bán và vận chuyển trực tiếp đến RFE hoặc nhà hàng. Tuy nhiên, RFE hoặc nhà hàng sẽ phải lưu giữ hồ sơ (trong 180 ngày) về tên và địa chỉ của trang trại là nguồn gốc của thực phẩm.
- Quy tắc này không áp dụng cho một trong hai thực thể khi RFE hoặc nhà hàng mua thực phẩm từ một RFE hoặc nhà hàng khác, nếu việc mua hàng xảy ra trên cơ sở đặc biệt ngoài thông lệ mua hàng thông thường của người mua. Người mua phải lưu giữ hồ sơ (ví dụ: biên lai bán hàng) ghi lại tên của sản phẩm đã mua, ngày mua và tên và địa chỉ của nơi mua.
- Quy tắc này không áp dụng cho động vật thân mềm có hai mảnh vỏ sống thuộc Chương trình Vệ sinh Động vật có vỏ Quốc gia (NSSP). NSSP có các yêu cầu truy xuất nguồn gốc riêng phải được tuân thủ khi áp dụng. Các cơ sở bán lẻ thực phẩm và nhà hàng lưu giữ động vật thân mềm có vỏ có thể đủ điều kiện được miễn trừ khỏi Quy tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm, nhưng vẫn phải tuân theo [các quy định của Bộ quy tắc về Thực phẩm của FDA](#) về xác định vỏ và duy trì xác định vỏ động vật như được tham chiếu trong Hướng dẫn Chương trình Vệ sinh Động vật có vỏ Quốc gia về Kiểm soát Động vật thân mềm có vỏ (§§[3-202.18](#) và [3-203.12](#)).

Khi nào tôi cần tuân thủ Quy tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm?

Ngày tuân thủ cho tất cả các thực thể được bao gồm trong quy tắc là ngày 20 tháng 1 năm 2026.

Bạn có thể tìm thêm các tài nguyên tại trang Quy tắc cuối cùng về Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm của chúng tôi tại www.fda.gov.

Đối với các câu hỏi bổ sung:

Mạng lưới Hỗ trợ Kỹ thuật (TAN) là nguồn thông tin chính cho các câu hỏi liên quan đến các quy tắc, chương trình và chiến lược thực hiện của Luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm (FSMA).

Gửi câu hỏi của bạn bằng phương thức điện tử:

Vui lòng [gửi câu hỏi của bạn](#) tới TAN để được hỗ trợ.

Gửi câu hỏi của bạn qua đường bưu điện

Nếu bạn muốn gửi câu hỏi của mình qua đường bưu điện, vui lòng gửi đến địa chỉ dưới đây:

Food and Drug Administration
5001 Campus Drive
Wiley Building, HFS-009 Attn:
FSMA Outreach College Park,
MD 20740

TAN hoạt động như thế nào

Các câu hỏi được trả lời bởi Chuyên gia Thông tin hoặc Chuyên gia Cao cấp của FDA, dựa trên mức độ phức tạp của câu hỏi. FDA sẽ trả lời các câu hỏi nhận được sớm nhất có thể. Tuy nhiên, thời gian trả lời có thể khác nhau do sự phức tạp của câu hỏi và số lượng câu hỏi mà chúng tôi nhận được.

Sau khi gửi câu hỏi, người hỏi sẽ nhận được thông báo về việc nhận được câu hỏi và mã số hồ sơ sẽ được tham chiếu trong thư từ sau này.